

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2567

ปีที่: 22

ฉบับที่: 3425

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 93.14

Ad Value: 93,140

PRValue (x3): 279,420

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: ปลายซอย 17: วิกฤตกรรมสื่อไทย ไม่ได้จบแค่ช่อง 3



ข่าว “ช่อง 3 เลิกจ้างพนักงาน 300 คน” เป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับคนในองค์กร และแฟนคลับที่ติดตามข่าวช่อง 3 ว่าจะมีผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว หรือพิธีกร ที่เขารักเขาชอบจะต้องตกงานไปด้วยหรือไม่

สาเหตุหลักคือ ยังขาดทุน ผลประกอบการไม่ดีขึ้น

ฝ่ายบริหารของช่องแจ้งว่าการปลดพนักงานครั้งนี้มีความจำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดนตั้งเป้าไว้ที่ 30% เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ และการปรับลดพนักงานครั้งนี้ไม่ได้เปิดให้พนักงานยื่นลาออกโดยสมัครใจหรือเอเอสทีวี แต่เป็นการประเมินผลงานของแต่ละแผนกทุกตำแหน่งตั้งแต่บรรณาธิการจนถึงพนักงานทั่วไปเกือบ 300 ราย มีผล ณ สิ้นปี 2567 โดยมีการจ่ายชดเชยตามกฎหมาย

การลดจำนวนพนักงานถือเป็นมาตรการลดภาระเพื่อชื้ออนาคต ยังดีกว่าการปิดสถานี ซึ่งหนักกว่านี้ก็เคยปรากฏมา

แล้ว ทีวี ดิจิทัล ช่องข่าว SD ปิดไปแล้ว 4 ช่องได้แก่ ไทยทีวี, Spring News, Bright TV และ Voice TV ที่เลิกดิจิทัลไปสู่ออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่สุดท้าย Voice TV ได้ปิดสถานีแบบถาวรไปเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567

หรือก่อนหน้านี้นางสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่หลายฉบับต้องลดจำนวนหน้า ลดยอดพิมพ์เพื่อลดการขาดทุน บางฉบับเลิกพิมพ์ปรับเป็นสื่อออนไลน์ และบางฉบับต้องเปลี่ยนมือเพราะไปต่อไม่ไหว

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ปรากฏข่าวปิดโรงงาน ลอยแพคนงาน เลิกจ้าง ก็ไม่แตกต่างกัน

สื่อไทยนั้นถือว่าเผชิญวิกฤตกรรมมายาวนานตั้งแต่ปี 2540 เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ “ต้มยำกุ้ง” ลอยตัวค่าเงินบาท ประเทศไทยหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด สถานการณ์การเงินถูกสั่งปิดหลายสิบแห่ง บริษัทที่ระดมทุนจากต่างประเทศเจ๊งทันที เพราะค่าเงินบาทอ่อนตัวจากอัตราคงที่ 25 บาท คนกู้เงินสถานการณ์เงินในประเทศก็เดือดร้อนตามไปด้วย เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่

เมื่อผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งเข้ายุคไอที สื่อไทยเจอ Digital Disruption เทคโนโลยีออนไลน์ที่เข้ามาถล่มกินเงินแบบรู้ทั้งรู้ การเกิดเว็บไซต์ยุคต่อทคอม ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสื่อไทย หลาย

คนไม่เชื่อว่าอะไร หลายคนไม่รับของใหม่ บางส่วนปรับตัวช้า บางส่วนรับแต่ไม่รู้เรื่อง Me too มีไว้กันตกเทรนด์ แต่ผู้บริหารไม่เข้าใจ คิดว่าลงทุนไม่คุ้มค่า

จุดเปลี่ยนสำคัญคือปี 2557 ยุคทีวี ดิจิทัล คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดประมูล 24 ช่อง หุดตาแตกกันทั้งประเทศ จากเดิม 6 ช่อง แบ่งกันกิน เห็นเป็นขุมทอง เป็นโอกาสจะได้มีสถานีโทรทัศน์ของตนเอง นี่ก็ว่าเป็นเครื่องพิมพ์เบงก์ ฟันจะสร้างรายได้มหาศาล ปรากฏมีคนหลงผิดร่วมประมูลชิงคลื่นดิจิทัลทุ่มกันเป็นหมื่นล้านบาทแลกกับสัมปทาน 15 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2572

ช่อง 3 ของตระกูลมลิสินนท์ ในเวลานั้นต้องการ 3 ช่อง ทั้ง HD SD และ ช่องเด็ก Family ทุ่มเงินประมูลไปอีกโข สู้ตายกลับกลายเป็นเรื่องกลืนไม่เข้าคายไม่ออก แยกหมิ่นมาถึงทุกวันนี้เพราะไม่ยอมอย่างที่คิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งคนและอุปกรณ์ แต่รายได้ไม่เข้า แข่งขันกันตัดราคาค่าโฆษณา จากที่หวังจะได้เป็นล้านเป็นแสน เหลือแค่หลักหมื่น หรือแถมแล้วแถมอีก เหลือแต่หนี้ที่ล้นหลักพัน สู้ตายต้องคืนช่องเหลือเพียง HD กับเวลา 5 ปีในอนาคต

อีกวิกฤตกรรมของสื่อคือ สถานการณ์โควิด-19 ต่อเนื่องยาวนาน 3 ปีกว่าแทบทุบ สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโฆษณา สื่อทีวีแรกๆ นี่กว่าคนอยู่บ้านกลับมากดูทีวี แต่ผลิตใหม่ไม่ได้ โฆษณาไม่มี ต้องเอาละครเก่ารีรันแล้วรีรันอีก ขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคเล็กลง ดูจากมือถือ คนไทยหันติดตามข่าวจาก Social Media เริ่มเติบโต ทั้ง Facebook LINE TikTok

ช่วงโควิด-19 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนไทยมาก ส่วนหนึ่งทำมาหากินปกติไม่ได้ หันมาค้าขายทางออนไลน์ โหลดสต็อกของ สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ถ่าย TikTok สร้างคอนเทนต์คลายเครียดและสุดท้ายกลายเป็นธุรกิจที่ทุกวันนี้ทั้งค้าขาย ทั้งเป็นช่องข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวมีผู้ติดตามกันมาก

หลังผ่านโควิดทุนหาย กำไรหด ขนาดยักษ์หัวเขียว ยังเคยชวนพนักงานสมัครใจลาออกเพราะขาดทุน ยอดขายลดลง จากเดิมคนวิ่งไปหาเพื่อขอลงโฆษณา ยอดพิมพ์วันหวยออกเคยสูงกว่า 10 ล้านฉบับ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคเคยยิ่งใหญ่ระบือนาม แต่พอไปประมูลทำทีวี เจอโซเซียลมีเดียถ่ายทอดสดวันหวยออก ยอดพิมพ์ลดฮวบ โฆษณหายเกลี้ยง จำนวนหน้าที่เคยพิมพ์แยกเซคชั่นตอนนี้บางจ้อย ส่วนยักษ์รอง หัวบานเย็น ที่เคยจับตัวจากทีวี ดิจิทัล ต่อมาก็ยังต้องปลดพนักงานออนไลน์ 50%

อุตสาหกรรมสื่อก็แค่ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจ เมื่อเศรษฐกิจยังถดถอย ยังไม่ฟื้น โรงงานยังเลิกจ้างปลดพนักงานไม่หยุด แม้การเมืองที่คิดว่านิ่ง มีการเลือกตั้งกันแล้ว ทหารกลับเข้ากรรมกองแล้ว (จริงหรือเปล่า) แต่รัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่เข้ม

แข็งพอ คนนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรียังเป็นแค่ละอ่อนการเมือง ไร้ประสบการณ์ ไร้การเมือง ไร้ฝีมือการบริหารจัดการ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาจึงยังไม่บังเกิด

เมื่อภาคธุรกิจเอกชนยังประหยัด รััดเข็มขัด ไม่ลงโฆษณา ทำเอารายได้สื่อหดหาย บริษัทที่มีทุนหลายแห่งเลือกที่จะทำโฆษณาเอง ผลิตเนื้อหาเองเพื่อตอบสนองความต้องการตนเอง โดยไม่ต้องง้อสื่อหลักทั่วไปที่มีอยู่

เดี๋ยวนี้สื่ออิสระมากมาย หลายสื่อที่ยังอยู่แต่จ่ายเงินเดือนพนักงานน้อยมาก หรือไม่จ่ายแต่ปล่อยให้หากินเอาเอง อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ไป นักข่าวหลายคนไปเปิดเว็บไซต์ เปิดเพจของตนเอง บางงานสื่อแห่ไปเป็นร้อยคน แต่ส่วนใหญ่ไม่คุ้มซื้อไม่คุ้มหู

สื่อดั้งเดิม มีปัญหาการนำเสนอ บางช่องต้องการสร้างเรตติ้งโดยจ้างดารามาเล่าข่าว เป่ากระแส ทำข่าวแบบประหยัด ไม่ส่งนักข่าวลงพื้นที่ แต่ไปเที่ยวดีใจเอาคลิปของชาวบ้านที่ลงโซเซียลมาเสนอต่อ หรือเอาข่าวไร้สาระมาขยายความเป็นขั้วโมงแบบฆ่าเวลาให้จบไปวันๆ จนคนที่ต้องการสาระเล็กลง บางช่องเน้นแข่งความเร็วมากกว่าคุณภาพ เสนอข่าวโดยไม่กรองไม่ตรวจสอบ จนต้องออกมา “ขอโทษ” บุคคลที่ถูกพาดพิงสะท้อนความหยาบในการทำงานของบรรณาธิการข่าว

สื่อยุคประหยัดแบกหนี้ไว้อยู่ ไร้จุดยืน ไร้เป้าหมายการทำงานนำเสนอข่าวเพื่ออะไร จากเดิมเคยแข่งกันสร้างสรรค์สังคม ชี้นำสังคมไปให้ถูกทาง แสวงหาข้อเท็จจริง ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม แต่ปัจจุบันแข่งกันสร้างความมั่งงาย

บางรายการเน้นหาเงินเป็นหลักไม่สนใจเรื่องความถูกต้องหรือจะมอมเมาผู้ชมอย่างไร ขนบรรดา “บอล” ทั้งหลายมอออกรายการ อวยกันเข้าไปทั้งๆ ที่รู้หรือไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของธุรกิจ

สื่อเก่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ หากไม่พัฒนาศักยภาพบุคลากร ไม่พัฒนาคุณภาพของเนื้อหาเท่ากับรอวันตาย สื่อใหม่จะเข้ามาแทนที่ เพราะผู้บริโภคยุคนี้เข้าถึงข้อมูลง่าย ทุกคนมีมือถือ คัดติลลิตี้ยิ่งกว่ารีโมทเปลี่ยนช่อง พร้อมที่จะเลือกหรือไม่เลือกใคร

ช่อง 3 จึงไม่ใช่สถานีสุดท้ายที่จะลด ปลด หรือเลิกการทำสื่อ ■

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12420

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 7.72

Ad Value: 8,492

PRValue (x3): 25,476

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เอไอเอส-กสทช.ดูแลน้ำท่วมได้



## เอไอเอส-กสทช.ดูแลน้ำท่วมได้

รายงานข่าวจาก เอไอเอส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ เอไอเอส และสำนักงานกสทช. พร้อมดูแล ด้วยมาตรการดังนี้ การเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง การดูแลให้ใช้งานสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องโดยขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ามือถือรายเดือนและลูกค้า AIS-3BB FIBRE 3 พร้อมขยายวันใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินในพื้นที่ประสบอุทกภัย การดูแลระบบสื่อสารมือถือและเน็ตบ้าน



## AIS-กสทช.ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขยายเวลาชำระค่าบริการ มือถือ เน็ตบ้าน

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ และเริ่มส่งผลกระทบต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง AIS และ กสทช. มีความห่วงใยประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่กำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ โดยพร้อมอยู่เคียงข้างดูแลจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ด้วยมาตรการดังนี้

**การเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง**



ร่วมกับ กสทช. และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. นำเทคโนโลยี Location Base SMS - LBS ส่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเจาะจง ถึงระดับตำบล/หมู่บ้านต่อเนื่อง โดยเตือนสภาวะน้ำล้นตลิ่งให้เตรียมรับสถานการณ์ ขนย้ายสิ่งของ/เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทัน่วงที่ และตรงจุด โดยข้อความ SMS ใช้ชื่อผู้ส่งคือ “DDPM” ซึ่งย่อมาจาก Department of Disaster Prevention and Mitigation หรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### การดูแลให้ใช้งานสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

ขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ามือถือรายเดือนและลูกค้า AIS - 3BB FIBRE 3 พร้อมขยายวันใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส เป็นต้น โดยลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งการมอการดูแลดังกล่าว

### การดูแลระบบสื่อสารมือถือและเน็ตบ้าน

เปิด War Room ตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกระจายทีมวิศวกร ไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนล่าง และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟ และน้ำมันให้พร้อมสำหรับการดูแลสถานีฐานในจุดเสี่ยง รวมถึงเตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่ (COW) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการสื่อสารได้ต่อเนื่องอย่างดีที่สุด

AIS และ กสทช. อยู่ในระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและดูแลให้มั่นใจว่า เครือข่ายสื่อสารจะสามารถใช้งาน ส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ■

# “นายกฯ”สั่งเร่งช่วยน้ำท่วมได้ ปภ.ส่งเครื่องจักรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

อ่านต่อหน้า | 4

## ‘นายกฯ’สั่งเร่งช่วยน้ำท่วมได้ ปภ.ส่งเครื่องจักรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

ผู้จัดการรายวัน360° – “นายกฯ” ทวง  
น้ำท่วมได้ สั่งเร่งช่วยเหลือ ปภ. ระดม  
สรรพกำลังเครื่องจักร เจ้าหน้าที่พร้อม  
ลงพื้นที่ วันนี้ เผยล่าสุดมีน้ำท่วมใน 7  
จังหวัด กระทบประชาชน 136,219 ครัว  
เรือน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการ  
รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวง  
มหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝน  
ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ตอน  
ล่าง ทำให้หลายพื้นที่มีสถานการณ์อุทกภัย  
และอีกหลายพื้นที่มีความเสี่ยงทั้งอุทกภัย  
และดินโคลนถล่ม ล่าสุด ปภ. รายงานว่า  
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด 50

อำเภอ 321 ตำบล 1,884 หมู่บ้าน มี  
ประชาชนได้รับผลกระทบ 136,219 ครัว  
เรือน ได้แก่ 1) จ.สุราษฎร์ธานี 2 อำเภอ  
คือ กาญจนดิษฐ์ และ ดอนสัก รวม 91  
ครัวเรือน 2) จ.นครศรีธรรมราช 8 อำเภอ  
คือ ชะอวด เติมพระเกียรติ พระพรหม  
เมืองนครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ จุฬาภ  
รณ์ ปากพั่น พรหมคีรี รวม 34,513 ครัว  
เรือน 3) จ.สงขลา 15 อำเภอ คือ ปากพั่น  
พรหมคีรี ระโนด สะเดา หาดใหญ่ สิงห  
นคร เทพา บางกล่ำ สะบ้าย้อย นาทวี  
จะนะ รัตนภูมิ เมืองสงขลา นาหม่อม  
กระแสสินธุ์ ควนเนียง คลองหอยโข่ง รวม  
23,181 ครัวเรือน

4) จ.ปัตตานี 8 อำเภอ คือ มายอ  
ทุ่งยางแดง หนองจิก แม่ลาน ไม้แก่น  
โคกโพธิ์ รวม 8,442 ครัวเรือน 5) จ.ยะลา  
5 อำเภอ คือ บันนังสตา อ.เมืองยะลา ยะหา  
รามัน กาบัง รวม 27,425 ครัวเรือน 6)  
จ.นราธิวาส คือ บาเจาะ แวง รือเสาะ เจาะ  
ไอร้อง สุคีริน ยี่งอ ระแงะ ตากใบ จะนะ  
ศรีสาคร สุโงะโก-ลก สุโงะปาตี เมือง  
นราธิวาส รวม 42,294 ครัวเรือน และ 7)  
จ.สตูล 1 อำเภอ คือ ควนโดน 273 ครัว  
เรือน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรม  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วม  
กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือ  
ข่ายมือถือ ได้ส่ง SMS แจ้งเตือนอุทกภัย  
แบบเจาะจงพื้นที่ไปยังโทรศัพท์มือถือของ  
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี  
ยะลา และนราธิวาส 18 อำเภอ 82 ตำบล  
เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ  
สถานการณ์

นอกจากนี้ รมว.มหาดไทย มอบ  
หมายให้ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.  
มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์  
และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่  
ได้รับความเดือดร้อน แล้ว.

**สะเดาอ่วม** – วานนี้ (28 พ.ย.67) ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ฝนที่ตกลงมาตลอด  
ทั้งคืน ทำให้น้ำในคลองอู่ตะเภา อ.สะเดา น้ำไหลบ่าเข้าท่วมถนนและสวนยางพารา  
บนถนนสายบ้านคลองแงะ - บ้านบาไรย น้ำไหลจากคลองอู่ตะเภา ตอนบนท่วม  
บนผิวถนนยาวหลายกิโลเมตร ทำให้รถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้ ขณะที่ รถยนต์  
กระบะ รถบรรทุก ยังสามารถขับผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง



# นายกห้วงใต้ท่วมหนัก จี๋'ทุกหน่วย'ระดมช่วย

## อนุทินนำทีมลงพื้นที่ตรวจ ธงแดง13ชุมชนขนาดใหญ่ นราฯอ่วม-ปิด68โรงเรียน 'แพทองธาร'สั่งช่วยเหลือทุกภัยถล่มภาคใต้ด่วน 'ภูมิธรรม'เร่ง ทุกเหล่าทัพขนสรรพกำลังช่วยผู้ประสบภัย (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

นายกห้วงใต้

### นายกฯห้วงภาคใต้ท่วมหนัก

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม (ศปช.) กล่าวว่า รัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ รับทราบรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และรายงานสถานการณ์ทุกอย่างให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นระยะ นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชนอย่างมาก สั่งการให้ระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ได้ให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม บินด่วนลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์ และดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประสานความร่วมมือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ที่จะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ พร้อม น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย

รองนายกฯกล่าวว่า เมืองต้นพื้นที่ต้องการเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าไปลำเลียง

ผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เสี่ยง สั่งการให้ทุกเหล่าทัพระดมเครื่องมือและสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่แล้ว เพราะรัฐบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันสั่งการให้นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประสานทุกหน่วยงานในการดูแลเรื่องอาหารสำหรับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หลายเส้นทางถูกตัดขาด เนื่องจากน้ำท่วมหนัก และประสานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมเรื่องกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไว้ด้วย

### มหาดไทยเผย7จังหวัดได้จมน้ำ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการรมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง หลายพื้นที่มีสถานการณ์อุทกภัย และอีกหลายพื้นที่เสี่ยงทั้งอุทกภัยและดินโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด 50 อำเภอ 321 ตำบล 1,884 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 136,219 ครัวเรือน ได้แก่ 1.สุราษฎร์ธานี 2 อำเภอ คือ กาญจนดิษฐ์และดอนสัก รวม 91 ครัวเรือน 2.นครศรีธรรมราช 8 อำเภอ คือ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม เมืองนครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์

ปากพ่อง พรหมคีรี รวม 34,513 ครัวเรือน 3.สงขลา 15 อำเภอ คือ ปากพ่อง พรหมคีรี ระโนด สะเดา หาดใหญ่ สิงหนคร เทพา บางกล่ำ สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ รัตภูมิ เมืองสงขลา นาหม่อม กระแสสินธุ์ ควนเนียง คลองหอยโข่ง รวม 23,181 ครัวเรือน 4.ปัตตานี 8 อำเภอ คือ มายอ พังยางแดง หนองจิก แม่ลาน ไม้แก่น โคกโพธิ์ รวม 8,442 ครัวเรือน 5.ยะลา 5 อำเภอ คือ บันนังสตา อ.เมืองยะลา ยะหา รามัน กาบัง รวม 27,425 ครัวเรือน 6.นราธิวาส คือ บาเจาะ แวง รือเสาะ เจาะไอร้อง สุคีริน ยี่งอ ระแงะ ตากใบ จะแนะ ศรีสาคร สุโงโก-ลก สุโงโปคีดี เมืองนราธิวาส รวม 42,294 ครัวเรือน และ 7.สตูล 1 อำเภอ คือ ควนโดน 273 ครัวเรือน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ปก.ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือส่ง SMS แจ้งเตือนอุทกภัยแบบเจาะจงพื้นที่ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 18 อำเภอ 82 ตำบล เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.มหาดไทยมอบหมายให้ น.ส.ชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส และยะลา

### นฤมลระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการกรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือก่อนเกิดภัย รวมทั้งระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ จากพื้นที่ที่ไม่มีอุทกภัย เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ลงสู่พื้นที่ภาคใต้ มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประจำและดำเนินการในพื้นที่จุดเสี่ยง อุทกภัยต่างๆ พร้อมลดปัญหาที่เกิดอุทกภัย และช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง กำชับว่าต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำในลำน้ำ น้ำท่วมขังในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ชวงน้ำทะเลลงให้เร่งระบายน้ำผ่านอาคารชลประทาน ประตุระบายน้ำลงสู่ทะเล ส่วนชวงน้ำทะเลหนุนให้ปิดประตุระบายน้ำ และเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง

## ท่วมนราวิกฤต-ปิดโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้ง 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง บาเจาะ แวงรีโอเสาะ เจาะไอร้อง สุคีริน ยี่งอ สุโหวงปาดิ สุโหวงโก-ลก บาเจาะ ศรีสาคร ระแงะ และจะนะ รวม 76 ตำบล มีประชาชนได้รับผลกระทบ 42,285 ครัวเรือน รวม 154,535 คน โรงเรียนประกาศปิดแล้ว 68 โรงเรียน ขณะนี้เส้นทางรถไฟประกาศหยุดบริการเดินรถชั่วคราว ส่วนพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ต้องอพยพประชาชนไปอยู่ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะ ต.บาโงสโต กับ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ ระดับน้ำสูงและไหลแรง ต้องนำผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่ติดแนวทะเล บ้านปลากาปะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง น้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำในแม่น้ำบางนราสูงขึ้น เข้าท่วมบ้านเรือน ส่วนบริเวณชอຍประชาสันติ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ระดับน้ำเอ่อล้นคลองชลประทานทางศูนย์ราชการ เข้าท่วมบ้านเรือนระดับน้ำบางจุดเกือบ 1 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนภายในชอຍ บางส่วนอาศัยอยู่ในบ้านและไม่ได้อพยพไปไหนเพราะเป็นห่วงทรัพย์สิน ส่วนแม่น้ำยะกังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้าน เช่นเดียวกับน้ำในแม่น้ำบางนราท่วมชุมชนจือปอ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ต้องทยอยขนย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ไปอยู่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้สภาพน้ำท่วมในวิกฤตทุกพื้นที่ ถนนหลายสายถูกตัดขาด ห้ามไม่ให้รถเล็กสัญจร ตั้งแต่ทางออกจากเมืองมุ่งหน้าไป จ.ปัตตานี

## เมืองโก-ลกสั่งอพยพประชาชน

ขณะที่ นางสุชาดา พันธันรา นายกเทศมนตรี เมืองสุโหวงโก-ลก จ.นราธิวาส กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโก-ลกสูงกว่าตลิ่ง 1.53 เมตร เข้าท่วมชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ

โก-ลกตลอดแนว และน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เขตเมืองบางส่วน ขณะนี้ทำกอไฟเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำออกอีกส่วนหนึ่ง ได้แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำให้เตรียมพร้อมรับมวลน้ำที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น ประกอบกับก่อนหน้านี้ ฝนตกหนักทั้ง อ.สุคีริน แวงรีโอเสาะ และสุโหวงปาดิ มวลน้ำจะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่อีกมาก จึงขอแจ้งประชาชนในพื้นที่ประลบกภัยริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกเร่งอพยพออกมาอยู่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เข้าไปอาศัยที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประลบกภัยเทศบาลเมืองสุโหวงโก-ลก หรือมีความประสงค์ให้นำส่งที่บ้านญาติในพื้นที่ เจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการให้เนื่องจากมีทั้งรถ เรือ

## น้ำโอบล้อมตัวเมืองยะลา

ที่ จ.ยะลา ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26-27 พ.ย. ปริมาณฝนสะสม 2 วัน อยู่ที่ 579.8 มม. เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มหลายพื้นที่ โดยพื้นที่ตำบลรอนนอกในเขตตัวเมืองยะลา ทั้ง 10 ตำบล ถูกน้ำท่วมโอบล้อม ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 5 อำเภอ ส่วนบ้านเรือนหมู่ 1-4 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ได้รับผลกระทบเกือบ 100% ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ผนวกกับมวลน้ำจากคลองละแอ ในพื้นที่ อ.ยะหา ไหลลงมาระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร ประชาชนต้องอพยพลี้ภัยของ ส่วนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้า ถนนศรีบำรุง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เทศบาลเมืองสตงนอก เจ้าหน้าที่ได้ยกธงแดงเป็นพื้นที่วิกฤตต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนมายังบริเวณศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองสตงนอก

ส่วนพื้นที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ระดับน้ำในคลองต่างๆ ทั้งเขตเมืองและรอบนอกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และพบน้ำเป็นสีแดงขุ่นและไหลเชี่ยวอย่างแรง ทำให้บางพื้นที่น้ำกัดเซาะตลิ่ง บางชวงน้ำเอ่อล้นคลองท่วมพื้นที่การเกษตร เกิดดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ทับเส้นทางหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทาง 410 ยะลา-เบตง ดินสไลด์เกือบ 10 จุด ทั้งในพื้นที่ ต.ตานาะแมเราะ ต.ยะรม ต.อัยเยอร์เวง และ ต.ธารน้ำทิพย์ บางชวงต้นไม้ล้มหักโค่นลงมาทับสายไฟ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงต้องส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตัดต้นไม้ที่หักมาทับสายไฟออก เพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

## ผู้ว่าปัตตานีสั่งระดมช่วยประช.

ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) สำนักงาน ปก.ปัตตานี นางพาดิเมาะ สะดี ยามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี สั่งการให้ทุกหน่วยงาน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และมูลนิธิต่างๆ ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประลบกภัย เน้นย้ำให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.หนองจิก ยังคงน่าเป็นห่วง

นายนุรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอหนองจิก ได้ประสานงานกับกองกำลังเฉพาะกิจปัตตานี ฉก.ปัตตานี นำเรือยางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก อพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประลบกภัยจัดตั้งขึ้นที่ศูนย์พักพิงอู๋ไอรัก บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นอกจากนี้ ถนนสาย 43 บางชวงยังมีน้ำเอ่อล้นส่งผลกระทบต่อจราจร ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดถนนบริเวณด่านหม้อข้าวหม้อแกงเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้รถที่เดินทางระหว่าง จ.ปัตตานีและหาดใหญ่ จ.สงขลา ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน

ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.จนถึงปัจจุบัน กระทบ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งยางแดง หนองจิก มายอ แม่ลานไม้แก่น และ อ.โคกโพธิ์ ครอบคลุม 39 ตำบล รวม 8,452 ครัวเรือน ผู้ได้รับผลกระทบกว่า 28,969 คน และผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย จากจมน้ำและไฟฟ้าดูด

## หาดใหญ่ยกธงแดง13ชุมชน

เมื่อเวลา 14.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศยกระดับการเตือนภัย น้ำท่วมในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 13 ชุมชนเป็นธงแดงหรือการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสูงสุดหรือในระดับวิกฤต ประกอบด้วย 1.ชุมชนหาดใหญ่ใน 2.คลอง ร.1 3.ศาลาลุงทอง 4.ตลาดพ่อพรหม 5.เทศาพัฒนา 6.จันทร์ประทีป 7.จันทร์นิเวศน์ 8.รัตนวิบูลย์ 9.จันทร์วิโรจน์ 10.ภาสว่าง 11.หน้าค่ายเสนาณรงค์ 12.อู่ท.ส. และ 13.กลางนา หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของคลองอู่ตะเภา รวมถึงคลองสายหลักในภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงพื้นที่รอบนอก

ทั้งใน ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ และ อ.นาหม่อม ต่างไหลรวมสมทบลงมาในพื้นที่ ทำให้ต้องประกาศเตือนภัยให้ประชาชนทราบสถานการณ์เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศเตือนภัยสภาวะธงเหลืองจำนวน 9 ชุมชน ก่อนปรับเปลี่ยนเป็นธงแดงดังกล่าว

ขณะที่น้ำท่วมใน อ.นาทวี ปริมาณฝนตกในพื้นที่ 24 ชั่วโมงวัดได้ 79.2 มม. ล่าสุดน้ำทะเลลึกเข้าท่วมบ้านเรือน ระดับน้ำคลองนาทวีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนได้รับผลกระทบทุกตำบล ได้แก่ ต.นาทวี ตำบลฉาง นาหม่อมศรี คลองทราย ลองขวาง ทำประดู่ ปลักหนู สะทอน ทัพเช้า และ ต.ประกอบ ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกมวนล้นในลำคลองลดลงจากเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ถนนเส้นทางรองจำนวนหนึ่งสามารถกลับมาใช้สัญจรได้ แต่เส้นทางสัญจรสายหลัก หมายเลข 42 ช่วงบริเวณ หมู่ 3 บ้านพลี ต.นาทวี และ หมายเลข 403 ช่วงบริเวณ หมู่ 2 ต.ประกอบ รดเล็กยังไม่สามารถผ่านได้

## น้ำฝายท่าแนะล้นสปิลเวย์

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ 11 อำเภอในพื้นที่ จ.พัทลุง ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน โดยเฉพาะริมภูเขามบรรทัด อ.งหวรา ป่าบอน ตะโหมด ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม จังหวัดแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยเตือนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนใกล้ภูเขาให้เฝ้าระวังหินถล่มลงมา ส่วนระดับน้ำอ่างเก็บน้ำฝายท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต รองรับน้ำจากภูเขามบรรทัด อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำไหลล้นสปิลเวย์จากที่รองรับน้ำได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต้องยกบานประตูระบายน้ำออก ส่งผลให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน เส้นทางจราจรในหมู่บ้านที่ลุ่มของ ต.ชะมวง ควนขนุน แหลมโดนด บันแต มะกอกเหนือ และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 100 ครัวเรือน

ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านพบศพของ น.ส.โชติกา พรหมอักษร อายุ 49 ปี แล้ว หลังพลัดตกลงไปในคลองหลายโย่ง บ้านเกาะแตระ หมู่ 8 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง ร่างถูกน้ำซัดลอยห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 2 กม.ในร่องสวนยางพารา

## สตูลเจอนัก3อำเภอ-ปิดถนน

ที่ จ.สตูล สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือน มีรายงานกระแสน้ำกระจายวงกว้างแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ควนโดน ท่าแพ และเมืองสตูล ต้องปิดถนนสายเอเชีย เส้นทาง ต.ฉลุง มุ่งหน้าไป อ.ละงู ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการปิดช่องจราจร ขาเข้า 1 ช่อง ส่งผลให้การสัญจรไปมาไม่คล่องตัว ขณะที่ย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลตำบลฉลุงมวนน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมช่วงเช้าที่ผ่านมา ต้องปิดเส้นทางสัญจรภายในย่านตลาดส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าต้องนำสินค้ามาวางขายด้านหน้าทางเข้าตัวตลาดแทน

นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าฯ สตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงตรวจสภาพน้ำในลำคลองสายสำคัญ ซึ่งเป็นจุดรับน้ำ พร้อมเร่งประสานให้ อบจ.สตูล นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำออก เพื่อให้การไหลของน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์อุทกภัย จ.ตรัง ประสบปัญหาฝนตกหนักต่อเนื่อง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าฯ ตรัง ได้ออกประกาศเตือนระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-4 ธ.ค.67 ให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพื้นที่เสี่ยง รวม 6 จากทั้งหมด 10 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง วังวิเศษ ย่านตาขาว ห้วยยอด นาโยง และปะเหลียน

## เผยได้เจอฟนโหด-น้ำมหาศาล

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกตั้งแต่วันที่ 07.00 น.วันที่ 27 พ.ย. ถึง 07.00 น.วันที่ 28 พ.ย. จำนวน 10 พื้นที่ ดังนี้ 1.อ.ระแงง

จ.นราธิวาส 459.6 มิลลิเมตร (มม.) 2.อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 432.6 มม. 3.อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 380.4 มม. 4.อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 376.3 มม. 5.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 372.8 มม. 6.อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 357.8 มม. 7.อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 353.2 มม. 8.อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 349.6 มม. 9.อ.กรงปินัง จ.ยะลา 343.5 มม. และ 10.อ.เมือง จ.ปัตตานี 322.6 มม.

นายสมควร ตันจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยกับมติชนออนไลน์ว่า เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนปริมาณน้ำฝนยังอยู่ในขั้นวิกฤตดูจากแผนที่แล้ว ปริมาณเมฆยังคลุมอยู่ในพื้นที่เท่าเดิม แต่เมื่อถึงวันที่ 30 พ.ย. คาดว่าฝนตกน่าจะลดลงแล้ว แต่จะลดลงแค่ไหนต้องดูเป็นวันต่อวัน

ขณะที่ ศ.ดร.สันติ ภัยหลบลี้ อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า น้ำฝนในพื้นที่ภาคใต้โหดมาก ตกเยอะมาก หากน้ำฝนขนาดนี้ไปตกที่ภาคเหนือจะเกิดความรุนแรงกว่าเดิมที่เป็นอยู่ 10 เท่า โชคดีที่พื้นที่ภาคใต้ไม่เอื้อให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง บ้านเรือนไม่ค่อยอยู่ตามร่องน้ำหลาก จึงไม่กระทบเหมือนที่ภาคเหนือส่วนใหญ่บ้านอยู่ร่องน้ำ มีที่เดียวที่มีบ้านอยู่ในร่องน้ำมากคือ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

เมื่อถามว่า ฝนแบบนี้เป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือไม่ ศ.ดร.สันติ กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ นานๆ ใหญ่ๆ มาสักที แต่คราวนี้ถือว่าใหญ่มาก โหดมาก ทางจุฬาฯเปิดวอร์รูมคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ เพราะเรามีข้อมูลเหตุเกิดที่ไหนอย่างไร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่โทรเข้ามาปรึกษาทำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้หมด



**WEATHER**

# Extreme rain lashes southern provinces

**APINYA WIPATAYOTIN**

More than 130,000 households in seven southern provinces have been hit by floods following downpours that are forecast to continue in many areas until Dec 3.

Thanaroj Woraratprasert, director of the National Water Administration Center under the Office of the National Water Resources (ONWR), yesterday said water levels in key southern rivers — Pattani, Saiburi, Golok and Tanyongmas — are forecast to rise significantly in the coming days, overflowing the banks and surging by 1.50-2 metres.

The accumulated rainfall in vast areas of the South has been substantial, with Narathiwat recording the highest rainfall over the past seven days, totaling 1,100 millimetres.

On Tuesday alone, the province recorded 502mm of rain, followed by Pattani at 492mm and Yala at 405mm.

Rainfall, however, is predicted to ease toward Dec 4. After that, water levels in flooded areas are set to gradually recede.

Flood water that accumulated from Tuesday to Wednesday is now flowing out to sea.

The ONWR has implemented various measures to tackle the flood crisis, including preparing machinery and tools for rescue and relief operations, establishing evacuation centres and offering assistance with utilities.

Interior Ministry spokeswoman Traisuree Traisanarakul said the heavy

rainfall in the South has caused widespread flooding over a relatively short period of time. Landslide alerts have also been issued in communities close to mountains.

The Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) reported ongoing flood situations in seven southern provinces, affecting 50 districts, 321 tambons and 1,884 villages in which 136,219 families live.

Among those heavily affected are 99 households in Kanchanadit and Don Sak districts in Surat Thani; 34,513 in Cha-uat, Chalerm Prakiat, Phra Phom, Muang, Ron Phibun, Chulabhorn, Pak Phanang and Phrommakhiri districts in Nakhon Si Thammarat; and 23,181 in Songkhla.

Tens of thousands more families are struggling to cope with floods in other districts in the region.

Racing against time, the DDPM has collaborated with the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and mobile network providers to issue flood warnings via mobile phone SMS to residents in areas in Pattani, Yala and Narathiwat.

Prime Minister Paetongtarn Shinawatra expressed concern over the ongoing floods in the South and instructed authorities to expedite relief efforts, Defence Minister Phumtham Wechayachai said.

Santi Pailoplee, a professor of geology at Chulalongkorn University, said a lot more rainfall triggered these floods than those that damaged Chiang Rai and Chiang Mai recently.

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17064

Col.Inch: 10.73

Ad Value: 17,704.50

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 53,113.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: เสวนา กทปส.

## แวดวงทูเดย์



เสวนา กทปส. - ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ กสทช. ขอขอบคุณ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ดร.ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ คณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ ในโอกาสร่วมเสวนา “เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” ในงาน BTP Showcase 2024 “ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี” ที่ผ่านมา